

Bài 23.**QUY ĐỊNH YÊU CẦU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM,
KHÁM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI SẢN XUẤT,
KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG****1. Yêu cầu kiến thức về an toàn thực phẩm**

Có kiến thức đúng thì người lao động mới thực hành được đúng về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Vì vậy, người quản lý, người tiếp xúc với thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phục vụ ăn uống phải được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định. Hiện nay, việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Yêu cầu về sức khỏe

Để phòng ngừa sự lây nhiễm mầm bệnh (nếu có) từ người sản xuất, kinh doanh, phục vụ ăn uống vào thực phẩm và người tiêu dùng thì người quản lý, người tiếp xúc với thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế (Quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe).

Trong trường hợp những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế thì người sản xuất, kinh doanh tiếp xúc với thực phẩm phải được xét nghiệm phân phát hiện mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn) và phải có kết quả âm tính mới được phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phục vụ ăn uống.

Những người đang bị mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm đã được Bộ Y tế quy định không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hay chế biến thực phẩm (các bệnh gồm: Lao tiến triển chưa được điều trị; các bệnh tiêu chảy: tả, lỵ, thương hàn; các chứng sỏi đài, sỏi phân, ỉa chảy; viêm gan vi rút A, E cấp tính; viêm đường hô hấp cấp tính; các tổn thương ngoài da nhiễm trùng; người lành mang trùng).

- Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc khám sức khỏe phải được thực hiện ở các cơ quan y tế có đủ điều kiện khám sức khỏe do Sở Y tế công bố.

- Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe./.